

Khám phụ khoa là gì? Địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội

Với những chị em đã chưa từng đi khám phụ khoa thì sẽ luôn thắc mắc: khám phụ khoa là gì, quy trình khám phụ khoa như thế nào, địa chỉ khám phụ khoa uy tín,... Xem ngay bài viết này để trang bị được những kiến thức cần thiết nhé



Tại sao cần đi khám phụ khoa?

Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2014, Việt Nam có hơn 90% đàn bà ít nhất một lần từng mắc những căn bệnh sự liên quan đến phụ khoa. Con số đáng báo động này đã chứng minh rằng, để tự bảo vệ mình thì chị em nên đi khám sản phụ khoa định kỳ theo sự giải đáp của chuyên gia.

Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan và còn e ngại cần phải khá nhiều chị em phụ nữ không coi trọng việc đi khám sản phụ khoa định kỳ. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ lệ mắc **Căn bệnh sản phụ khoa** ngày một tăng cao hơn. Cho nên, điều đầu tiên mà con gái cần thiết thực hành đó chính là loại bỏ tâm lý e sợ và sau đó cần phải nắm được khám sản phụ khoa là khám các gì, những bước khám với

chuyên gia diễn ra như thế nào sẽ cho chị em nữ giới có được sự chuẩn bị tốt nhất giúp buổi kiểm tra tiếp diễn suôn sẻ.

Khám sản phụ khoa là khám những gì?

Cơ quan sinh dục của chị em được chia thành hai phần chính là: bộ phận sinh dục Trên (tử cung, vòi trứng, buồng trứng, ống dẫn trứng) và bộ phận sinh dục sau (âm hộ, vùng kín, cổ tử cung). Khi khám sản phụ khoa, bác sĩ sẽ khám tổng quát và chi tiết tất cả các cơ quan thuộc cô bé. Đồng thời, nữ giới sẽ được chỉ định làm những thăm khám cần thiết như: xét nghiệm máu, thăm khám nước tiểu, siêu âm ổ bụng,... Nhằm phát hiện chính xác bệnh lý bị tại cơ quan sinh sản.

Trong trường hợp chuyên gia nghi ngờ bệnh nhân mắc phải mắc **Ung thư cổ tử cung, Ung thư vùng kín**, âm đạo sẽ chỉ định họ làm thêm những thăm khám sàng lọc ung thư cần như sinh thiết cổ tử cung, **Kiểm tra PAP**,...

Quy trình khám sản phụ khoa tiếp diễn như thế nào?

Khi đã biết **Khám phụ khoa bao gồm các gì** Chắc hẳn bạn đọc cũng sẽ thắc mắc không biết liệu trình khám phụ khoa tiếp diễn như thế nào. Đối với đa số những phòng khám, liệu trình thăm khám sản phụ khoa sẽ diễn ra qua những bước cơ bản sau:

Người liệt kê thông tin cá nhân, hiện trạng tính mệnh và các biểu hiện nghi ngờ căn bệnh đang gặp phải.

Bác sĩ đưa ra một vài thắc mắc có liên quan tới thông tin cá nhân, triệu chứng bất luôn về tính mệnh sinh sản mà đối tượng đang gặp phải cũng như tiền sử bệnh của người bệnh. Từ câu giải đáp của người, chuyên gia sẽ có căn cứ để chỉ ra các bước kiểm tra kế tiếp.

Bác sĩ xét nghiệm bên Ngoài tại khu vực ngực và bộ phận sinh dục nữ để xác định xem có biểu hiện bất thường nào thường không.

Bác sĩ xét nghiệm âm đạo bằng giải pháp đưa mỏ vịt vào trong bộ phận sinh dục (chỉ áp dụng với chị em đã có quan hệ để quan sát thành cô bé và cổ tử cung nhằm tìm ra các bất hay. Trong bước này, chuyên gia có thể sử dụng dụng cụ hỗ trợ để lấy mẫu dịch âm hộ hoặc tế bào nếu nghi ngờ bệnh sản phụ khoa.

Chuyên gia xét nghiệm tử cung và hai phần phụ

Thông hay, bác sĩ sẽ dùng tay sờ nắn khu vực bụng để xác định vị trí và kích thước tử cung. Ngoài ra, tùy từng trường hợp mà chuyên gia sẽ siêu âm đầu dò hoặc siêu âm bụng để xét nghiệm và xác định cấu

trúc, tình trạng của một vài bộ phận sinh sản như buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và cổ tử cung. Mục đích của bước xét nghiệm này là xác định các căn bệnh lý, bất thường tại tử cung.

Thực hiện xét nghiệm

Chỉ định những thăm khám phù hợp với tình trạng của từng người bệnh cũng là một nội dung không thể bất chấp khi nghiên cứu khám phụ khoa gồm những gì. Các xét nghiệm được thực hành chính là Cơ sở để bác sĩ đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe sinh sản của người.

Trả lời chữa trị liệu và hẹn tái khám

Đây là bước cuối cùng của liệu trình khám sản phụ khoa cơ bản. Khi đã có kết luận cuối cùng về tình trạng tính mạng của người bệnh, với những trường hợp cần phải trị chuyên gia sẽ trả lời hướng xử trí để người lựa chọn và quyết định. Người bệnh khi đã có phác đồ điều trị cũng sẽ được hẹn lịch tái khám để kiểm tra kết quả trị đã đạt được.

Thời điểm nào bạn gái nên đi khám phụ khoa?

Như vậy, **Khám phụ khoa bao gồm các gì** Nói tóm lại nó là thủ tục thăm khám gồm những khảo sát, xét nghiệm ở cơ quan sinh dục nữ nhằm nhận biết bất hay tại đây để có phương án xử lý lợi ích tốt. Đây chính là việc làm theo có tính chất quyết định đối với việc bảo vệ tính mạng sinh sản nữ.

Theo đó, các mốc thời gian được bác sĩ sản khoa khuyến cáo bạn gái cần phải đi khám phụ khoa là:

Trước khi kết hôn

Tính mệnh sinh sản đóng vai trò cơ bản để duy trì hạnh phúc hôn nhân. Do đó, khám tính mạng sinh sản tiền hôn nhân là việc cần thiết làm theo để loại trừ và nhận biết sớm những căn bệnh lý viêm hay có nguy cơ tác động tới sinh sản thường đời sống vợ chồng.

Trước khi muốn có thai

Đây là thời điểm con gái nên khám phụ khoa để nhận ra và trị kịp thời những bệnh lý sinh dục để tránh gây hiểm nguy giúp thai nhi, đảm bảo an toàn cho thai kỳ và tránh những hậu quả trong tương lai.

Khi bộ phận sinh dục có các biểu hiện bất thường

Khi chị em phụ nữ nhận ra âm hộ có các dấu hiệu bất thường như: chảy máu bộ phận sinh dục không trong kỳ kinh, đau rát khi quan hệ, ngứa ngáy, có mùi hôi, dịch âm hộ bất thường,...

Bên cạnh ra, khám phụ khoa cũng cần được thực hiện định kỳ 6 tháng 1 năm/lần để bảo vệ tốt nhất tính mạng sinh sản. Tuy nhiên, thực tế điều này rất ít khi được thực hành bởi số đông chị em nữ giới chỉ đi khám phụ khoa khi có những bất thường tại phần phụ thường đã kết hôn lâu năm mà chưa có con dù không áp dụng phương pháp ngừa thai. Điều này làm cho việc nhận biết và trị căn bệnh lý sản phụ khoa muộn, gây nên các gây ra không có lợi giúp tính mệnh nói chung và khả năng sinh sản nói riêng của phụ nữ, thậm chí có trường hợp còn nhiễm phải vô sinh vì hậu quả sản phụ khoa.

Một số điều nên chú ý khi khám sản phụ khoa

Từ chia sẻ tại phần khám sản phụ khoa bao gồm các gì có thể thấy đây là một quy trình gồm nhiều bước, có vai trò quan trọng đối với chẩn đoán và xử lý các thắc mắc mối quan hệ đến tính mạng sinh sản nữ và bảo tồn hạnh phúc hôn nhân. Cho nên, để giai đoạn ấy xảy ra thuận tiện, chính xác nhất, bạn nữ cần:

- Lựa chọn trung tâm y tế uy tín về lĩnh vực thăm khám phụ khoa với hệ thống thiết bị y khoa hiện đại nhất cùng đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn và bề dày về kinh nghiệm.
- Tuyệt đối không khám sản phụ khoa khi đang trong kỳ kinh mà cần phải khám sau khi sạch kinh ít nhất 2-3 ngày. Bên cạnh ra, nếu đang đặt thuốc bộ phận sinh dục thì cũng không nên đi khám. Nếu nghi ngờ mang thai thì khi khám phụ khoa cần thiết thông báo để chuyên gia được biết.
- Chuẩn mắc phải tâm lý thoải mái bởi tình trạng chung ở đại đa phần chị em khi khám phụ khoa là lo lắng. Giữ được tâm lý vui vẻ, thoải mái thì liệu trình kiểm tra sẽ xảy ra suôn sẻ hơn.
- Trước ngày khám phụ khoa không quan hệ tình dục, không thụt rửa vùng kín hay dùng bất cứ loại nước rửa vệ sinh vùng kín nào.
- Ghi nhớ chính xác những dấu hiệu đang bị bệnh, chuẩn bị thắc mắc về vướng mắc đang băn khoăn để trao đổi với chuyên gia.

Kiêng sử dụng chất kích thích và đồ uống có chứa cồn trước khi khám sản phụ khoa do nó dễ làm theo tăng nhiệt độ ở cơ quan sinh dục và lượng dịch bài tiết ở cô bé, khiến vi rút phát triển rất nhiều lần hơn mức bình hay khiến cho kết quả thăm khám khó chính xác.

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín

Tham khảo những thông tin về các bệnh viện sản phụ khoa Hà Nội uy tín thì chắc hẳn con gái sẽ bắt gặp không ít thông tin về phòng khám phụ khoa Thái Hà. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực khám điều

trị những căn bệnh sản phụ khoa, căn bệnh lây lan qua đường tình dục, Địa điểm này luôn là một điểm đến được nhiều chị em tại thủ đô lựa chọn.

Đánh giá về đội ngũ bác sĩ

Khi tìm kiếm các địa chỉ cơ sở y tế phụ khoa uy tín ở Hà Nội thì chị em phụ nữ cần phải ưu tiên những cơ sở y tế phụ khoa Hà Nội như Thái Hà do Cơ sở này có đội ngũ chuyên gia, bác sĩ sản phụ khoa đã từng công hiến rất nhiều lần năm tại các trung tâm phụ khoa lớn như bệnh viện Bạch Mai hay cơ sở y tế phụ sản TƯ. Việc được xét nghiệm với những chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm sẽ cho bạn gái đảm bảo được chẩn đoán căn bệnh chính xác và hạn chế những sai sót trong thời kỳ trị, ít gây đau đớn hơn. Nếu bạn đang chưa tìm kiếm được bệnh viện sản phụ khoa tại Hà Nội uy tín thì bệnh viện Thái Hà là một lựa chọn tốt bạn có thể tin tưởng.

Điều kiện Khu vực vật chất kỹ thuật

Là một cơ sở y tế phụ khoa Hà Nội uy tín bệnh viện Thái Hà rất hay chủ động nâng cấp, đầu tư các máy móc thiết giáp phải hiện đại giúp những phòng thăm khám, siêu âm để kết quả khám phụ khoa được trả nhanh và chuẩn xác. Bên cạnh ra, Cơ sở này cũng không ngừng cập nhật các thành tựu y khoa trong chữa căn bệnh lý phụ khoa, căn bệnh lây lan qua đường tình dục tại bạn gái để giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.

Đánh giá về chi phí khám sản phụ khoa

Chi phí là yếu tố quan trọng để đánh giá một địa chỉ cơ sở y tế sản phụ khoa ở Hà Nội. Về điều này, đa số người đều đánh giá Thái Hà là phòng khám sản phụ khoa Hà Nội có mức chi phí khám trị bệnh hợp lý, có thể kể tới như:

- Giá tiền kiểm tra sản phụ khoa cơ bản tại bệnh viện Thái Hà chỉ 280.000đ/ 1 lượt khám.
- Tại trung tâm y tế phụ khoa uy tín Thái Hà, chi phí đốt nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung được niêm yết công khai, bám sát giá các Địa điểm khác tại Hà Nội.
- Chi phí nên chuẩn bị giúp một ca thông tắc vòi trứng sát với giá chung ở Hà Nội, mức giá này được niêm yết công khai tại cơ sở y tế.
- Phí chuẩn bị giúp một ca bỏ thai được trả lời kĩ càng, bảng giá được công khai ở bệnh viện.
- Giá tiền trị sùi mào gà cho nữ tại phòng khám phụ khoa uy tín Hà Nội Thái Hà được đưa ra phù hợp sau khi giải đáp cùng người,...

Đánh giá về chất lượng dịch vụ

Mặc dù hàng ngày cơ sở y tế phụ khoa Thái Hà tiếp nhận không ít đối tượng đến thăm khám nhưng bởi đã triển khai dịch vụ đặt lịch hẹn khám trước nên quy trình khám điều trị xảy ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Thêm một ưu điểm khi khám tại các **Cơ sở y tế sản phụ khoa Hà Nội tư nhân** như Thái Hà đó là bạn nữ được khám chữa trong không gian đầy đủ tiện nghi, được phục vụ tận tình, chu đáo.

Phòng khám sản phụ khoa Hà Nội: <https://pkphukhoa.org/phong-kham-san-phu-khoa-ha-noi-102336.html>

Khám phụ khoa là gì: <https://pkphukhoa.org/kham-phu-khoa-la-gi-quy-trinh-kham-phu-khoa-nhu-the-nao-102339.html>

Chi phí khám phụ khoa: <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien.htm>

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín: <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/top-12-dia-chi-kham-phu-khoa-uy-tin-o-ha-noi.htm>

Phòng khám phụ khoa: <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/goi-y-top-10-benh-vien-phong-kham-phu-khoa-ha-noi-an-toan-uy-tin.htm>

bác sĩ khám phụ khoa giỏi ở Hà Nội: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/top-7-bac-si-kham-phu-khoa-gioi-o-ha-noi>

Tư vấn phụ khoa online: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/tu-van-phu-khoa>

Bệnh phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/danh-sach-11-benh-phu-khoa-thuong-gap-nguy-hiem-nhat-hien-nay>